

หัวเว่ยจับมืออัลติบ็อกซ์เปิดตัวแพลตฟอร์มทีวีมาตรฐาน 4K UHD ใหม่



หัวเว่ย เตรียมให้บริการแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการรับชมทีวี พร้อมกล่องอุปกรณ์ถอดรหัสให้กับอัลติบ็อกซ์ (Altibox) โอเปอเรเตอร์สัญชาตินอร์เวย์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ซัพพลายเออร์รายเดียวสามารถให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงรองรับเทคโนโลยี 4K ครบวงจรได้จากทุกที่ทั่วโลก

ความละเอียดระดับ UHD และ HDR จะให้ภาพหลากหลายเฉดสีทรงพลังที่สว่างสดใสเป็นธรรมชาติ ดูสมจริงราวกับมีชีวิต และด้วยอัตราเฟรมที่มากถึง 60 เฟรมต่อวินาที แม้แต่ภาพเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นก็ดูสมจริงมากขึ้น เมื่อผสานทั้งสองเทคโนโลยีนี้เข้าด้วยกันจะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่าเดิม ผู้ที่รับชมคอนเทนต์แบบ 4K สามารถเลือกที่จะนั่งดูโทรทัศน์ในระยะที่ใกล้ขึ้น หรือจะรับชมผ่านจอภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมก็ได้ ในทั้งสองกรณี ผู้รับชมจะสามารถสัมผัสความละเอียดที่เหนือระดับกว่ามาตรฐานทีวีแบบ Full HD ทั่วไป

“เนื่องจากการแพร่ภาพระดับ UHD ต้องใช้ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณระดับสูง ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว จึงสามารถทำได้บนเครือข่ายไฟเบอร์ที่ดีที่สุดเท่านั้น และถึงแม้ว่าจะสามารถถ่ายโอนภาพความละเอียดระดับ 4K ผ่านดาวเทียมได้ แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยช่องสัญญาณดาวเทียมที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ลูกค้าดาวเทียมยังต้องแบ่งคลื่นในการสตรีมมิ่งด้วยเช่นเดียวกับทีวี” มร. ออยวินด์ ลุนด์แบคค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Altibox กล่าว

“ช่วงเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของ Altibox เท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องจารึกสำหรับหัวเว่ยด้วย อันที่จริงแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่หัวเว่ยเปิดตัวบริการ 4K ขึ้นในยุโรป เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Altibox ในการให้บริการความบันเทิงด้วยคุณภาพเหนือระดับแก่ชาวนอร์เวย์” มร. เอริก จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวเว่ย ประจำนอร์เวย์ กล่าว

ด้วยโครงข่ายพื้นฐานระดับกิกะบิตและเครือข่ายไฟเบอร์แบบครบวงจร Altibox จะสามารถให้บริการส่งคอนเทนต์ระดับ UHD จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ลูกค้าจึงสามารถหยุดชั่วคราว เล่นซ้ำ และบันทึกรายการได้จากช่อง 4K

ข้อมูลที่บันทึกจะเก็บไว้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของ Altibox ในกรีนมาร์ทเทนที่เรนเนอเซย ประเทศนอร์เวย์ โซลูชันการชมโทรทัศน์ใหม่จาก Altibox จึงไม่จำเป็นต้องใช้กล่องอุปกรณ์ถอดรหัสที่มีฮาร์ดดิสก์ในตัว ด้วยระบบใหม่นี้ ลูกค้าสามารถเก็บบันทึกรายการจากช่องใด ๆ ได้ 500 ชั่วโมงบนระบบคลาวด์

Altibox พร้อมให้บริการระบบ 4K UHD สำหรับลูกค้ากลุ่มแรกในเดือนมีนาคมนี้

-จบ-

เกี่ยวกับ Altibox

Altibox เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและทีวีผ่านไฟเบอร์ตั้งแต่ปี 2545 เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่น่าไฟเบอร์มาใช้กับตลาดเอกชนในนอร์เวย์ มีพันธมิตรในนอร์เวย์และเดนมาร์กทั้งสิ้น 40 ราย ให้บริการลูกค้า 435,000 ราย ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการไฟเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ โดยมีความเร็วบรอดแบนด์อยู่ที่ 1,000 เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับลูกค้าทุกคน ในปี 2560 Altibox จะเริ่มให้บริการสำหรับระบบโทรทัศนระบบใหม่ พร้อมรองรับความละเอียด 4K UHD มีฐานลูกค้าภาคเอกชนที่พึงพอใจในบริการและกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีทั้งธุรกิจบรอดแบนด์และโทรทัศนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเจ็ดปีจากผลสำรวจของ EPSI ที่เป็นเอกเทศน์ (<http://www.epsi-norway.org>)

ติดต่อ:

ลาร์ส ราสดาล, ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

+47 934 88 142

lars.rasdal@lyse.no

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสื่อสารที่ดีทั่วโลก ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งข้อมูล และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม หัวเว่ยนำเสนอโซลูชันด้านไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคมและเอ็นเตอร์ไพรส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรค่นวัตกรรมตามความต้องการของลูกค้าและสัมพันธ์ภาพที่ดีกับพันธมิตร ปัจจุบัน พนักงานกว่า 176,000 คนทั่วโลกของหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์และโซลูชันไอซีทีของหัวเว่ยได้รับการติดตั้งในกว่า 170 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก และให้บริการประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่นี่

<http://www.linkedin.com/company/Huawei>

Tweets by Huawei

<http://www.facebook.com/Huawei>

<http://www.google.com/+Huawei>

<http://www.youtube.com/Huawei>